

ไหว้พระ4ภาค ไอคอนสยาม

จัดยิ่งใหญ่
สงกรานต์
กลางกรุง
สงกรานต์
คึกคัก 'ไอคอน
สยาม' จัดงาน
□อ่านต่อหน้า 12

● ไหว้พระ □ ต่อจากหน้า 1

ใหญ่อยู่เชิญพระบรมสารีริกธาตุมาให้คนไทย
ร่วมสักการะ รวมถึงพระพุทธรูปสำคัญ 4 ภาค
พร้อมกิจกรรม-ความบันเทิงมากมายระหว่าง
วันที่ 9-18 เม.ย.นี้ ด้านนายกรัฐมนตรีเปิดใช้
มอเตอร์เวย์หมายเลข 6 'บางปะอิน-สระบุรี-
นครราชสีมา' ช่วงปากช่อง-สีคิ้ว รองรับการ
เดินทางประชาชนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ระยะ
ทางกว่า 35 ก.ม. ช่วยระบายนเส้นทางไปกลับ

ภาคอีสาน เปิดให้บริการฟรี 9-19 เม.ย.นี้ รมว.
การท่องเที่ยวฯ หนุนคนไทยเดินทางช่วง
สงกรานต์ แต่ต้องระมัดระวังโควิด-19

เมื่อวันที่ 6 เม.ย. นายอนุทิน ชาญวีรกูล
โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่า
พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
และรมว.กลาโหม จะเป็นประธานในพิธี
"เปิดใช้งานทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองสาย
บางปะอิน-นครราชสีมา (ช่วง อ.ปากช่อง-
อ.สีคิ้ว) เพื่อรองรับการเดินทางช่วงเทศกาล



🏠 **สงกรานต์ 4 ภาค** - สมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า เจ้าอาวาสวัดยานนาวา มอบพระบรมสารีริกธาตุ และพระอรหันตธาตุ
ให้นายสุรพล พิทยาสกุล ที่ปรึกษา กก.ผจก.มดิซัน อัญเชิญไปประดิษฐานชั่วคราว ณ งาน 'ไอคอนสยาม มหัศจรรย์เจ้าพระยา
มหาสงกรานต์' ระหว่าง 9-18 เม.ย.ที่เจริญนคร ฮอลล์ ไอคอนสยาม ถนนเจริญนคร กทม.

สงกรานต์ 2564” ในวันพุธที่ 7 เม. โดยกรมทางหลวงขับเคลื่อนตามนโยบายและข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี และจะเปิดทดลองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง (มอเตอร์เวย์) หมายเลข 6 หรือ M6 สายบางปะอิน-นครราชสีมา ช่วงปากช่อง-สีคิ้ว (บริเวณผ่านอ่างเก็บน้ำลำตะคอง) ให้ประชาชนใช้ฟรีในช่วงเทศกาลสงกรานต์ระหว่างวันที่ 9-19 เมษายน 2564 นี้

นายอนุชากล่าวอีกว่า การเปิดทดลองใช้ทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 6 สายบางปะอิน-สระบุรี-นครราชสีมา ช่วงปากช่อง-สีคิ้ว (บริเวณผ่านอ่างเก็บน้ำลำตะคอง) มีจุดเริ่มต้นทางเข้าบริเวณทางเบี่ยงบนทางหลวงหมายเลข 2 (ถนนมิตรภาพ) ประมาณก.ม.65 และไปสิ้นสุดทางออกที่ทางหลวงหมายเลข 201 ประมาณก.ม.5 รวมระยะทาง 35.75 กิโลเมตร ซึ่งจะช่วยระบายรถและบรรเทาปัญหาการจราจรในเส้นทางไป-กลับภาคอีสาน

โฆษกประจำสำนักนายกฯ กล่าวอีกว่า โดยจะเปิดการจราจรในทิศทางเดียวในช่วงวันที่ 9-13 เม.ย. 2564 เปิดใช้ทิศทางขาออก (มุ่งหน้าภาคอีสาน) และช่วงวันที่ 14-19 เม.ย. 2564 เปิดใช้ทิศทางขาเข้า (มุ่งหน้ากรุงเทพฯ) โดยจะอนุญาตให้ใช้เฉพาะรถยนต์สี่ล้อเท่านั้น ซึ่งได้เตรียมความพร้อมของเส้นทาง ปรับปรุงการเชื่อมทางเข้า-ออก จุดกลับรถ ไฟฟ้าแสงสว่าง ติดตั้งกล้องวงจรปิดเพื่อติดตามสภาพการจราจรตลอดเส้นทาง เพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทางให้กับประชาชนในช่วงวันหยุดเทศกาลสงกรานต์ที่จะถึงนี้

“ทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองสายบางปะอิน-นครราชสีมา ได้ชื่อว่าเป็นถนนลอยฟ้าที่สวยงามที่สุดในเมืองไทย วงเงินลงทุนโครงการรวม 84,600 ล้านบาท เส้นทางผ่านพื้นที่ 3 จังหวัดคือ จ.พระนครศรีอยุธยา สระบุรี และ นครราชสีมา รวมระยะทาง 196 ก.ม. ทั้งนี้ปัจจุบันถนนมิตรภาพมีปริมาณการจราจรวันละกว่า 1 แสนคัน คาดว่าช่วงเทศกาลจะมีปริมาณการจราจรวันละกว่า 2 แสนคันต่อวัน ซึ่งการเปิดใช้มอเตอร์เวย์หมายเลข 6 ช่วงปากช่อง-สีคิ้วเป็นการชั่วคราวนี้ คาดว่าจะช่วยระบายการจราจรกลับถึงบนถนนมิตรภาพได้ถึง 40% หรือประมาณ 8 หมื่นคันต่อวัน รวมแล้วเป็นจำนวนนับล้านคันในช่วงเทศกาลสงกรานต์นี้ ตามที่ท่านนายกรัฐมนตรีเร่งรัดการก่อสร้างมีความก้าวหน้าร้อยละ 94 คาดว่า

จะดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จและเปิดให้บริการเต็มรูปแบบในปี 2566” นายอนุชากล่าว นายอนุชากล่าวถึงกรณีการจ่ายเงินค่าเวนคืน มอเตอร์เวย์ M6 บางปะอิน-สระบุรี-นครราชสีมา ให้ประชาชน ซึ่งข้อเท็จจริงจากกรมทางหลวงยืนยันว่าคณะรัฐมนตรีอนุมัติกรอบวงเงินค่าเวนคืนจำนวน 6,630 ล้านบาท และกรมทางหลวงทยอยจ่ายค่าเวนคืนให้ประชาชนที่ถูกเวนคืนที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง และต้นไม้ทั้งหมดครบทุกรายแล้วตั้งแต่ปี 2559-2563 กรณีที่ประชาชนไม่พอใจค่าเวนคืนที่ได้รับไป ยื่นอุทธรณ์ต่อกระทรวงคมนาคมเพื่อขอค่าเวนคืนเพิ่ม ซึ่งกระทรวงคมนาคมพิจารณาผลการอุทธรณ์ครบทุกรายแล้ว

โฆษกประจำสำนักนายกฯ กล่าวอีกว่า ปัจจุบันมีประชาชนที่ยังไม่ได้รับเงินจากการอุทธรณ์เพียง 361 ราย วงเงิน 415 ล้านบาท ซึ่งจะจ่ายเงินอุทธรณ์ได้ในปีงบประมาณ 2565 ต่อไป ขณะที่เงินค่าอุทธรณ์ที่ได้รับในปี 2564 ได้จ่ายครบหมดแล้ว ทั้งนี้ หากรายได้ที่ยังไม่พอใจผลการอุทธรณ์ก็ยังสามารถไปร้องต่อศาลปกครองตามขั้นตอน กระบวนการตามสิทธิของประชาชนได้อีก ทั้งนี้ กรมทางหลวงได้ยืนยันว่าโครงการก่อสร้างงานโยธา มอเตอร์เวย์ M6 สายบางปะอิน-นครราชสีมา ได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง ไม่ได้ติดปัญหาการเข้าพื้นที่ก่อสร้างเรื่องการเวนคืนแต่อย่างใด

นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รมว.การท่องเที่ยวและกีฬา กล่าวถึงการท่องเที่ยวช่วงสงกรานต์ว่า ขอคนไทยอย่าลืมนัดที่จะตัดสินใจเดินทางท่องเที่ยวแม้ว่าขณะนี้จะมีมาตรการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 รอบใหม่ และขยายวงกว้างไปหลายพื้นที่ แต่จนถึงขณะนี้ยังไม่มีการสั่งห้ามการเดินทาง และหน่วยงานด้านสาธารณสุขของไทยทำหน้าที่อย่างเต็มที่ แต่ทุกคนต้องปฏิบัติตามมาตรการด้านสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด ไม่สาดน้ำประแป้ง สวมหน้ากากอนามัย และล้างมือบ่อยๆ สามารถป้องกันการแพร่ระบาดได้ อีกทั้งช่วงเทศกาลสงกรานต์นี้เป็นช่วงที่เหมาะสมกับการท่องเที่ยวในประเทศมากที่สุด ก่อนที่นักท่องเที่ยวต่างชาติจะทยอยเดินทางเข้าประเทศตามมาตรการที่กำหนด

วันเดียวกัน ทีมงาน “ไอคอนสยาม มหัศจรรย์เจ้าพระยา มหาสงกรานต์” อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุจากวัดยานนาวา กรุงเทพฯ

มาประดิษฐานให้พุทธศาสนิกชนกราบไหว้ในงานนี้เพื่อความเป็นสิริมงคลในช่วงประเพณีสงกรานต์หรือวันขึ้นปีใหม่ไทย ซึ่งถือว่าเป็นไฮไลต์ยิ่งใหญ่ที่สุดๆ ของงาน โดยจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 9-18 เม.ย. 2564 ณ เจริญนครฮอลล์ ชั้น M ไอคอนสยาม ถนนเจริญนคร

สำหรับพระบรมสารีริกธาตุที่อัญเชิญมาประดิษฐานในงานนี้มีพระบรมสารีริกธาตุส่วนสำคัญส่วนต่างๆ ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่พบเกือบทั้งหมดในปัจจุบัน มีลักษณะและสีหลายอย่างขึ้นอยู่กับส่วนของพระวรกาย อาทิ พระบรมสารีริกธาตุในส่วนของแกนสมองและส่วนสมองที่กลายเป็นอัญมณี, ส่วนพระอุระ (อก), ส่วนพระนลาฏ (กล้านเนื้อหน้าผาก), ส่วนเนื้อเยื่อหัวใจ, ส่วนกระดูกแขน-ขา และส่วนสัณฐานต่างๆ ซึ่งถูกอัญเชิญมาจากประเทศศรีลังกา มาประดิษฐาน ณ วัดยานนาวา กรุงเทพฯ

ภายในงาน “ไอคอนสยาม มหัศจรรย์เจ้าพระยา มหาสงกรานต์” มีกิจกรรมฉลองวันปีใหม่ไทย ให้ประชาชนได้กราบสักการะขอพรและสงฆ์เพื่อความ เป็นสิริมงคล จากพระพุทธรูปสำคัญ 4 ภาค ได้แก่ หลวงพ่อโสธร จากวัดโสธรวรารามวรวิหาร จ.ฉะเชิงเทรา, พระพุทธรูปสำคัญ จ.นครศรีธรรมราช, พระเชียงแสน จ.เชียงใหม่ และหลวงพ่อพระใส จากวัดโพธิ์ชัย จ.หนองคาย

อีกทั้งยังได้ชมแมนดาลา (mandala) ซึ่งออกแบบตกแต่งด้วยดอกไม้สดโดยทีมงานมือรางวัลของสวนนงนุช เพื่อเป็นฐานรองบุษบกสำหรับพระบรมสารีริกธาตุที่จะนำไปสู่พระพุทธรูปทั้ง 4 ทิศ พร้อมชื่นชมความงดงามนางสงกรานต์ “ไบเฟิร์น” พิมพ์ชนก ลือวิเศษไพบูลย์ นางเอกดังแจ้งเป็นนางราชยศเทวี ในชุดไทยและเครื่องประดับ ซึ่งออกแบบสร้างสรรค์สุดวิจิตรโดยอ.วิรัชธรรม ตะกูลเงินไทย ครูศิลป์ของแผ่นดิน ในวันจันทร์ที่ 12 เม.ย. 64 ทั้งยังเป็นงานที่เปิดโอกาสให้ร่วมเวิร์กช็อปแบบไทยๆ กันแบบฟรี ตลอดจนถึงคาบกับการแสดงวัฒนธรรมไทย และสามารถขอรับวัตถุมงคลซึ่งมีแจกในทุกๆ วันอีกด้วย

นอกจากนั้นภายในงานยังมีเสวนาพิเศษรับศักราชใหม่ของไทย “สงกรานต์การบุญไปใหว่พระเจ้า” โดย ศาสตราจารย์สุนทร ชูตินทรานนท์ นักประวัติศาสตร์ อดีตอาจารย์ประจำภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ อดีตผู้อำนวยการสถาบันเอเชียศึกษา

ข่าวสด

Khao Sod
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,550

Section: First Section/หน้าแรก

วันที่: พุธ 7 เมษายน 2564

ปีที่: 30

ฉบับที่: 11088

Col.Inch: 107.30 Ad Value: 166,315

หน้า: 1 (บนขวา), 12

PRValue (x3): 498,945

คลิป: สีสี่

หัวข้อข่าว: ไหว้พระ4ภาค ไอคอนสยาม

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในประเด็นถึงคติ
ความเชื่อสงกรานต์ คติพระบรมสารีริกธาตุ
ที่สัมพันธ์กับพระจุฬามณีเจดีย์ บนสวรรค์ชั้น
ดาวดึงส์ และเขาพระสุเมรุ และเชื่อมโยงไป
ถึงพระพุทธรูป 4 องค์ที่อัญเชิญมา

ที่จ.บุรีรัมย์ ชาวบ้านในพื้นที่เริ่มหาเลือก
ซื้อเสื้อลายดอกสีสดใสที่จำหน่ายตามร้าน
และริมฟุตปาธกันอย่างคึกคัก เพื่อนำไปสวม
ใส่ให้เข้ากับบรรยากาศเทศกาลสงกรานต์ ถึง
แม้ปีนี้รัฐจะประกาศงดให้เล่นสาดน้ำ แต่ยัง
ขายได้ ต่างจากปีที่แล้วขายแทบไม่ได้หลังเจอ
พิษโควิด แต่บางร้านยังไม่มั่นใจจึงสั่งมาแค่
พอขาย ไม่สั่งปริมาณมากกลัวค้างสต็อก

นายฉัฐวัฒน์ งามสง่า เจ้าของร้านขายเสื้อ
ในเขตเทศบาลเมืองบุรีรัมย์กล่าวว่า ช่วงนี้เริ่ม
มีข้าราชการ และประชาชนทั่วไปมาหาเลือก
ซื้อเสื้อลายดอกเพื่อนำไปสวมใส่ช่วงเทศกาล
สงกรานต์กันคึกคักแล้ว ถึงแม้ปีนี้จะงดการ
เล่นสาดน้ำก็ตาม แต่หากจะเปรียบเทียบกับปี
ก่อนๆ ที่ยังไม่เชื่อไวรัสโควิดระบาดและ
เล่นน้ำสงกรานต์ได้ตามปกติ ปีนี้ยอดขายก็ลด
ลง 50% แต่ก็ยังดีกว่าปีที่แล้วที่ขายไม่ได้
เลย ซึ่งก็หวังว่าปีหน้าสถานการณ์โควิดจะ
คลี่คลายลงและสามารถเล่นน้ำสงกรานต์ได้
ตามปกติ บรรยากาศการซื้อขายเสื้อลายดอก
หรืออุปกรณ์ต่างๆ เกี่ยวกับสงกรานต์ก็จะกลับ
มาคึกคักอีกครั้ง